

มหกรรมเทคโนโลยี CES 2021 เตรียมจัดงาน ออนไลน์เต็มรูปแบบต้นปีหน้า

Consumer Technology Association (CTA)(R) ประกาศว่า มหกรรม CES(R) 2021 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2021 ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมมอบประสบการณ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงผู้จัดแสดงสินค้า ลูกค้า ผู้นำทางความคิด และสื่อมวลชนจากทั่วทุกมุมโลก การจัดงานในรูปแบบใหม่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ฟังความคิดเห็นของนักนวัตกรรม ได้เห็นเทคโนโลยีล้ำสมัยและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด และได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์และสตาร์ทอัพจากทั่วโลก

“ท่ามกลางความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราไม่สามารถปล่อยให้คนหลายหมื่นมารวมตัวกันที่ลาสเวกัสในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าเพื่อพบปะและเจรจาธุรกิจกัน” แกรี ซาปิโร ประธานและซีอีโอของ CTA กล่าว “เทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถทำงาน เรียนหนังสือ และติดต่อกันในช่วงที่เกิดโรคระบาด และนวัตกรรมดังกล่าวช่วยให้เราสามารถจัดมหกรรม CES 2021 ในรูปแบบใหม่ และนำผู้ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีมารวมตัวกัน การเปลี่ยนไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี 2021 จะทำให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อช่วยให้ผู้จัดแสดงสินค้าได้ติดต่อกับผู้เข้าชมงานทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่”

CES 2021 จะมอบประสบการณ์ใหม่ที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างเต็มตา เพราะเราจะนำมหกรรมระดับโลกไปสู่ผู้ชมถึงบ้านหรือออฟฟิศ เพื่อการเข้าชมงานอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

นับเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่มหกรรม CES ทำหน้าที่เป็นเวทีระดับโลกสำหรับการนำเสนอนวัตกรรม สำหรับเป้าหมายหลักของมหกรรม CES 2021 คือการเปิดเวทีให้บริษัทน้อยใหญ่ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ และสร้างความร่วมมือ โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยเป็นหลัก นอกจากนี้ ผู้ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีจะได้มารวมตัวกันเพื่อแชร์ไอเดียและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนอนาคตของเรา

ขอให้ทุกท่านทำตัวให้ว่างในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปีหน้า และรอรับข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหกรรม CES 2021 จากเรา ทั้งนี้ เราตั้งใจว่าจะกลับมาจัดงานที่ลาสเวกัสในปี 2022 โดยจะจัดงานทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์ควบคู่กันไป

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีและปลอดภัย

เกี่ยวกับ CES

CES(R) คือมหกรรมเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก โดยเป็นเวทีสำหรับเทคโนโลยีสุดล้ำและนักนวัตกรรมจาก

ทั่วโลก แบรรณต์ชั้นนำระดับโลกต่างมาทำธุรกิจและพบปะพาร์ทเนอร์ใหม่ ๆ ในงานนี้ ขณะที่นักนวัตกรรมอัจฉริยะก็มาปรากฏตัวบนเวที ทั้งนี้ มหกรรม CES จัดโดย Consumer Technology Association (CTA)(R) และมีการนำเสนอเทคโนโลยีครอบคลุมทุกภาคส่วน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CES.tech และติดตามความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดีย

เกี่ยวกับ Consumer Technology Association

CTA(R) คือสมาคมการค้าเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ สมาชิกของเราประกอบด้วยนักนวัตกรรมชั้นนำของโลก ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบรรณต์ระดับโลก ซึ่งช่วยสร้างงานให้ชาวอเมริกันกว่า 18 ล้านตำแหน่ง ทั้งนี้ CTA เป็นเจ้าของและผู้จัดงาน CES(R) มหกรรมเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CTA.tech หรือติดตามความเคลื่อนไหวทาง @CTAtech

โลโก้ -

https://mma.prnewswire.com/media/1220497/Consumer_Technology_Association_CES_Logo.jpg